
Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals 
  
Ár 2017, mánudaginn 9. apríl, var haldinn 111. fundur hverfisráðs Grafarholts og Úlfarsárdals. 
Fundurinn var haldinn í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hófst hann kl. 17.00. 
Viðstödd voru: Ragnar Karl Jóhannsson, Margrét Sverrisdóttir, Óttarr Örn Guðlaugsson og 
Gunnar Kristinsson. Einnig voru viðstödd: Björn Ingi Björnsson fulltrúar íbúasamtaka 
Úlfarsárdals, Linda Jónsdóttir fulltrúi Framsóknar og flugvallavina og Sólveig Reynisdóttir, 
framkvæmdastjóri ÞÁG. 
Fundarritari var Trausti Jónsson. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fram fer umræða um strætósamgöngur í hverfinu.  
 
Valgerður Benediktsdóttir skipulagssviði Strætó BS og Heiða Björg Hilmisdóttir fulltrúi 
Reykjavíkurborgar í stjórn Strætó BS taka sæti á fundinum undir þessum lið.  

 
2. Fram fer umræða um hugmyndasöfnun „Hverfið mitt 2018“.  

 
Unnur Magrét Arnardóttir verkefnastjóri, lýðræði lýðheilsa og Bragi Bergsson 
verkefnastjóri á umhverfis- og skipulagssviði taka sæti á fundinum undir þessum lið.  
  

3. Lögð fram til kynningar dagskrá hátíðarhalda Sumardagsins fyrsta í Grafarholti. 
 

4. Fram fer kynning á hreinsunardegi Reykjavíkurborgar  sem fer fram 24. - 29. apríl n.k. 
 

5. Lögð fram til kynningar útskrift úr gerðarbók umhverfis- og skipulagsráðs varðandi 
deiliskipulag fyrir Austurheiðar. 
 

6. Lögð fram styrkbeiðni frá samstarfshópi um verkefnið Sumarið er tíminn upp. 
Samþykkt að veita styrk að upphæð 50.000  

 
 

Fundi slitið kl. 19:22 
 

Ragnar Karl Jóhannsson 
 

Margrét Sverrisdóttir Óttarr Örn Guðlaugsson 
Gunnar Kristinsson 


